

## “REVIEW” HÀNH TRÌNH TRAO ĐỔI HỌC TẬP TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU CHÍNH TRỊ PARIS (SCIENCES PO) CỦA SINH VIÊN BÙI THU TRANG - UEB - TROY K20

Bùi Thu Trang, sinh viên UEB - Troy K20, đã có kỳ trao đổi quốc tế tại một trong những trường Đại học hàng đầu tại Pháp. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu và chuẩn bị kỹ lưỡng, hành trình trao đổi tại Sciences Po đã mang lại cho cô nàng sinh viên UEB - Troy nhiều trải nghiệm học tập và văn hoá thú vị và đáng nhớ. Là sinh viên của cả Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Đại học Troy (Troy University, Mỹ), Bùi Thu Trang sẽ có cơ hội tham gia trao đổi quốc tế trong mạng lưới đối tác của cả hai Trường. Để không bỏ lỡ cơ hội trao đổi học tập tại các trường đối tác, cô nàng sinh viên UEB - Troy K20 đã luôn chuẩn bị một bảng thành tích học tập tốt để có thể tham gia trao đổi quốc tế ngay khi có cơ hội. Sau quá trình học tập và tìm hiểu, Thu Trang đã đặt mục tiêu đến Viện Nghiên cứu Chính trị Paris (Institut d'études politiques de Paris) - Viện Sciences Po trong kỳ Thu năm học 2023 - 2024. [Xem thêm](#)



## ULIS

### SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HỌC TẬP TRAO ĐỔI NGẮN HẠN TẠI THÁI LAN

Từ ngày 9/6 đến ngày 5/7/2024 vừa qua, 06 sinh viên khoa Sư phạm tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã có chuyến học tập trao đổi ngắn hạn tại trường Đại học Thaksin, Thái Lan. Khoá học kéo dài 01 tháng tại tỉnh Songkhla, bao gồm các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hoá Thái – Việt. Trong suốt chuyến đi, đoàn sinh viên đã được tìm hiểu về văn hoá, giáo dục, các điệu nhảy truyền thống, may mặc, ẩm thực... của đất nước Thái Lan nói chung và miền Nam Thái Lan nói riêng. Đoàn sinh viên cũng đã tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ hình ảnh văn hoá, con người Việt Nam đến sinh viên nước bạn. Bên cạnh đó, sáng ngày 11/7, 5 sinh viên xuất sắc của ULIS đã khởi hành sang Bangkok tham gia chương trình học bổng toàn phần từ Vụ Hợp tác Quốc tế – Bộ Ngoại giao Thái Lan. Học bổng này mang đến cơ hội học tập và trải nghiệm văn hóa Thái Lan trong 1 tháng tại Đại học Srinakharinwirot. Đây chắc chắn sẽ là hành trình tuyệt vời mà bất kỳ sinh viên học tiếng Thái nào cũng mơ ước. [Xem thêm](#)

